

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ ทักษะคิดของแรงงานไทยที่ทำงานร่วมกับแรงงานต่างด้าวในธุรกิจ  
อุตสาหกรรมปลาทูน่าบรรจุกระป๋องในจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน นายประสุมิพล พรประภา

ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ประธานกรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินทร์ สิงห์รุ่งเรือง กรรมการ

### บทคัดย่อ

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะคิดของแรงงานไทยที่ทำงานร่วมกับ  
แรงงานต่างด้าวในธุรกิจอุตสาหกรรมปลาทูน่าบรรจุกระป๋องในจังหวัดสมุทรสาคร โดยทำการเก็บ  
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานไทยที่ทำงานร่วมกับแรงงานต่างด้าว จำนวน 420  
ตัวอย่าง ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจ ในระดับมี  
ความเข้าใจน้อย ในเรื่องค่าจ้างแรงงานต่างด้าว สัดส่วนของแรงงานต่างด้าวในบริษัท กฎหมาย  
แรงงานทั้งของไทยและของต่างด้าว และเหตุผลที่ใช้แรงงานต่างด้าว

องค์ประกอบด้านความรู้สึก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สึก ในระดับเห็นด้วยมาก  
ในเรื่อง แรงงานต่างด้าวอาจนำโรคติดต่อมาแพร่ในไทย แรงงานต่างด้าวทำให้เกิดปัญหาชุมชน  
แออัดและแหล่งเสื่อมโทรมเนื่องจากขาดระเบียบวินัย แรงงานต่างด้าวทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม  
การจ้างแรงงานต่างด้าวทำให้กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศ การจ้างแรงงานต่างด้าว  
เพิ่มขึ้นทำให้ส่งผลกระทบต่อค่าจ้างแรงงานไทย แรงงานไทยบางกลุ่มจะถูกแรงงานต่างด้าวแย่ง  
อาชีพเนื่องจากมีความขยันและอดทนกว่าแรงงานไทย และเห็นด้วยน้อยที่สุดในเรื่อง ความ  
ประพฤติกของแรงงานต่างด้าวในบริษัท และค่านิยมในการจ้างแรงงานต่างด้าว

องค์ประกอบด้านพฤติกรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรม ที่จะยอมรับและทำงานร่วมกับแรงงานต่างด้าวในระดับน้อย และการรวมกลุ่มกันต่อต้านแรงงานต่างด้าว ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน

ปัญหาในการทำงานร่วมกับแรงงานต่างด้าว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เคยมีปัญหามาจากการทำงานร่วมกับแรงงานต่างด้าว โดยปัญหาที่พบบ่อยที่สุด คือ ปัญหาเรื่องการสื่อสาร เนื่องจาก ฟังและพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ ปกครองยากเพราะไม่เชื่อฟัง โรคติดต่อ และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright © by Chiang Mai University  
All rights reserved